



7 กรกฎาคม 2558 หน้า 12

กลุ่มฯ ยางโคราชยื่นขอกู้รทส. ตั้งเป้ารวบรวมยางพารา 20 ล.

นครราชสีมา : กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโคราช จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกร เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการใช้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อรวบรวมน้ำยางพาราประมาณ 450 ตัน มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง

เงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ภายใต้แนวทางพัฒนาทางยางพาราทั้งระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโคราช อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโคราช ได้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง เงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของ ธ.ก.ส. และคาดว่าจะได้รับการพิจารณาได้ทันต่อการเปิดรับซื้อยางของกลุ่มเกษตรกร ในเร็วๆ นี้ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำ และแนวทางการใช้เงินกู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ด้าน นายกิจฉิเดช แสงรัมย์ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโคราช กล่าวว่า ในรอบฤดูการกรีดยางปีนี้ กลุ่มเกษตรกร ได้กำหนดแผนงานประจำปีรวบรวมน้ำยางพารารวม 450 ตัน มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท ในลักษณะซื้อมาขายไป โดยได้ขอยืมเงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง จำนวน 3,000,000 บาท และถ้าเป็นไปตามแผนดำเนินงาน คาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจประมาณ 90,000 บาท

7 กรกฎาคม 2558 หน้า 11

เกษตรฯ บูรณาการสานต่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ในจังหวัดชายแดนใต้

กรมวิชาการเกษตรบูรณาการสานต่อการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพด้านพืช ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพป้อนตลาด เสริมสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเกษตรกร เป้าหมายกว่า 15,000 ราย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ปี 2558 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8) จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขยายผลและสานต่อโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี โดยยึดตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร พร้อมยกระดับรายได้เพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้มีแผนดำเนินการ 3 กิจกรรมหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืชให้แก่เกษตรกร โดยจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย 15,000 ราย

นอกจากนั้นยังจัดทำแปลงต้นแบบ/ แปลงทดสอบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งพืชไร่และไม้ผลเศรษฐกิจ อาทิ ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด ปาล์มน้ำมัน พืชไร่ อาหารสัตว์ และพืชไร่ท้องถิ่น เช่น มันสำปะหลัง และถั่วเหลือง เป้าหมาย 82 แปลง เนื้อที่ 373 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรที่สนใจ อีกทั้งยังมีแผนขยายผลการส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้การผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพปริมาณมากขึ้นและตรงตามความต้องการตลาด ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

7 กรกฎาคม 2558 หน้า 7

‘อุทัย’จีรัฐจรรยาเงินลดภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์

ราคายางลดต่อเนื่อง หลังจีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์จากไทย เป็น 12% “อุทัย”ร้องนายฯเร่งเจรจาจีรัฐบาลจีนทบทวนภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมาชิกรัฐสภาในเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า จากการที่ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากต้นเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งราคาสูงกว่าโลก 60 บาท แต่ปัจจุบันเหลือเพียงโลก 52.32 บาท ที่ตลาดกลาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นการลดลงอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ทั้งนี้สาเหตุมาจากการที่รัฐบาลจีน ซึ่งเป็นผู้รับซื้อยางคอมปาวด์รายใหญ่ ได้ประกาศเพิ่มภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์หรือยางธรรมชาติที่มีส่วนผสมของยางกับสารเคมีต่างๆ จาก 5% เป็น 12% เป็นการกีดกันทางการค้ากับ

ผู้ส่งออกยางคอมปาวด์จากไทยและเป็นผลให้ราคายางของเกษตรกรในภาพรวมปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัด

“ประกาศของจีนทำให้ผู้ส่งออกยางคอมปาวด์จากไทยต้องเสียภาษีนำเข้าถึงตันละ 1,500 หยวน รวมทั้งจะทำให้ไทยเสียเปรียบไม่สามารถส่งออกยางคอมปาวด์ได้ถึงปีละ 7.5 แสนตัน เหมือนในอดีต ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางทำให้ราคายางในประเทศลดต่ำลง” นายอุทัย กล่าว

ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลโดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ และนายอานวย ปะติเสร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เจรจากับรัฐบาลจีนเพื่อขอยกเว้นไม่ให้มีการเก็บภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์จากไทย ทำให้ราคายางของไทยขยับดีขึ้น แต่ข้อตกลงร่วมดังกล่าวได้ครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ซึ่งจีนได้ประกาศขึ้นภาษีการนำเข้าทันที

ดังนั้นในฐานะตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จึงอยากขอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งเจรจาต่อรัฐบาลจีนให้ยกเว้นภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์ 12% เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ปัจจุบันเกษตรกรขายยางต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิตอยู่แล้ว หากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากจะสร้างความเสียหายซ้ำเติมเกษตรกรแล้วยังทำให้ผู้ประกอบการยางคอมปาวด์ของไทย ต้องลงทุนและใช้เวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด รวมทั้งจะเกิดความเสียหายในภาพรวมการส่งออกยางของประเทศไทยตามมาอีกด้วย

“ที่ผ่านมารัฐบาลจีนถือเป็นมิตรประเทศที่ดีกับไทย ได้ร่วมลงทุนกันกับไทยในหลายๆ ด้าน และยังมีแผนร่วมลงทุนรถไฟรางคู่กับรัฐบาลไทย หากรัฐบาลได้เจรจากับ

รัฐบาลจีน เชื่อว่าจะให้ความช่วยเหลือไทยได้” นายอุทัย กล่าว

รายงานจากสถาบันวิจัยยาง แจ้งว่า ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ประเภทยางแผ่นดิบ อยู่ที่ 50.86 บาทต่อโลก รม ปรับตัวสูงขึ้น 0.01 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควัน อยู่ที่โลก 52.32 บาท ปรับตัวลดลง 0.47 บาทต่อโลก รม

ส่วนตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวที่ปรับลดลงและระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ สาเหตุเพราะนักลงทุนชะลอการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงรวมถึงยางพารา จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของกรีซในยูโรโซน หลังจากผลการลงประชามติปฏิเสธมาตรการรัดเข็มขัดเพื่อแลกกับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกลุ่มเจ้าหนี้ ประกอบกับสต็อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 153,123 ตัน จากสต็อกเดิมที่ 146,329 ตัน



7 กรกฎาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	สิงหาคม 2558 กันยายน 2558			
	กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา			
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	58.95	58.70	59.15	58.90
ชั้น 2	58.35	58.10	58.55	58.30
ชั้น 3	57.80	57.55	58.00	57.75
ชั้น 4	57.50	57.25	57.70	57.45
ชั้น 5	57.05	56.80	57.25	57.00
ยางแท่ง				
STR5L	54.50	54.25	54.70	54.45
STR20	51.40	51.15	51.60	51.35
น้ำยางชั้น 60%	39.90	39.65	40.10	39.85
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

7 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 3 (1)

> หวั่นยึดเยื่อกระทบต้นทุนวัตถุดิบหลายอุตสาหกรรม

‘เอลนีโญ’ คุกเกษตรอาเซียน

การเกิดปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศ “เอลนีโญ” ขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางปีนี้ กดดันให้บรรดาผู้เล่นในอุตสาหกรรม โภคภัณฑ์การเกษตรของอาเซียน ไล่ตั้งเกษตรกรในชนบทของเวียดนาม ไปจนถึงเทรดเดอร์ในศึกสูงระฟ้าที่สิงคโปร์ ต้องพากันเตรียมพร้อมรับมือกับผลผลิตที่จะอยู่ในระดับต่ำ และราคาที่มีความผันผวนมากขึ้น

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลือง ต่างทะยานสูงขึ้น หลังจากที่ทรงตัวมาเป็นเวลานาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ จะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งมากเป็นพิเศษในพื้นที่การเกษตรหลักๆ สภาพอากาศที่แห้งแล้งผิดปกติตามพื้นที่ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังทำให้เกิดโอกาสมากขึ้นว่า พืชอาหารทั่วทั้งภูมิภาคนี้ อาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการกลับมาระลอกของปรากฏการณ์นี้ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 จากอุณหภูมิเหนือพื้นผิวน้ำทะเลทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่เพิ่มขึ้นมา 4%

ץผลผลิตเกษตรอาเซียนนุบ

หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตโภคภัณฑ์การเกษตร

ชั้นนำของโลก ไล่ตั้งแต่กาแฟ ไปจนถึงยางพารา ซึ่งหากสภาพอากาศแห้งแล้งยืดเยื้อยาวนาน ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเหล่านี้ ก็มีแนวโน้มที่จะลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อต่างๆ ไล่ตั้งแต่อาหาร ไปจนถึง ยางรถยนต์

ตามปกติแล้วปรากฏการณ์เอลนีโญ จะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นของน้ำทะเลทางตอนกลาง และตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก ขณะที่ฝั่งตะวันตกก็มีอุณหภูมิลดลง สถานการณ์นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของสภาพอากาศ รวมถึง การมีโอกาสมากขึ้น ที่จะเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นในภูมิภาคที่ทำการเกษตรอย่าง ออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงกลางปี ปัจจุบัน ภาวะแห้งแล้งในเวียดนาม ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟ และข้าว

ซึ่งเป็นพืชเกษตรหลักของประเทศ แล้ว ส่วนที่ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศแห้งแล้งอย่างหนัก อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตมะพร้าว ที่ลดลงไปมากอยู่แล้วหลังจากพายุไต้ฝุ่นไต้เยียนเมื่อปี 2556 ทำให้ต้นมะพร้าวโคนล้มไปหลายพันต้น ขณะที่ไทยก็เพิ่งออกประกาศในช่วงปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ให้ 34 จังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ด้วยจำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งมากกว่า 2.3 ล้านไร่

ץแห้งแล้งหนักกัญภูมิภาค

นายวินสตัน โจว ศาสตราจารย์แผนกภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ระบุว่า แม้จะเป็นเรื่องยากในการหาสาเหตุแบบเจาะจงถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแบบนี้ขึ้นมา ต่อให้ภัยแล้งผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม แต่อาจเป็นไปได้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อ

อ่านต่อ ■ หน้า 3

‘เอลนีโญ’ คุกเกษตรอาเซียน

ต่อจาก ■ หน้า 1

สภาพอากาศ ด้วยการทำให้มีปริมาณฝนลดลงอย่างรุนแรงในพื้นที่แถบนี้

ภัยแล้งในเวียดนาม ทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาในหมู่ผู้ค้ากาแฟ แม้ทั่วโลกจะยังมีผลผลิตในระดับสูงก็ตาม โดยเวียดนามเป็นผู้ผลิตกาแฟโรบัสตามากกว่า 40% ของยอดรวมการผลิตทั่วโลก

กระนั้นก็ตาม ดูเหมือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเทรดดิ้ง ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายอาหาร โดยบริษัทกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาโภคภัณฑ์มีความผันผวน

ผลผลิตกาแฟเวียดนาม-อินโดฯลด

นายซันนี่ เวย์ริกีส หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารโอแลม บริษัทเทรดเดอร์โภคภัณฑ์ กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า บริษัทกำลังจับตา



7 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 3 (2)

สถานการณ์เอลนีโญอยู่อย่างใกล้ชิด แบบไม่ให้คลาดสายตาเลยทีเดียว โดยคาดว่าปรากฏการณ์นี้จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และปริมาณน้ำฝนน้อยลง ในอินโดนีเซีย และเวียดนาม แหล่งผลิตกาแฟขนาดใหญ่

นายเวร์กีส คาคการณต์ด้วยว่า เอลนีโญ อาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนข้าวสาลี ข้าวโพด และน้ำตาล ในประเทศทางตอนใต้ของโลก บางประเทศ แม้ปริมาณในที่ตกมากขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ จะช่วยไม่ให้ผลผลิตลดลงก็ตาม

สื่อเวียดนามยังรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่า พื้นที่ปลูกกาแฟมากกว่า 200,000 ไร่



ในจังหวัดดักลัก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม กำลังได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ ซึ่งกรมเกษตรของจังหวัดนี้กล่าวว่า ภัยแล้งที่เกิดขึ้น สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.6 ล้านล้านดอง หรือมากกว่า 2,500 ล้านบาท

แม้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ จะยังไม่รวมปัจจัยเรื่องเอลนีโญเข้าไปในรายงานคาดการณ์โลกทัศน์ แต่ความกังวลต่อเรื่องนี้ ของเทรดเดอร์ในตลาดปาล์มน้ำมัน พีซีซีที่มีการค้าขายขนาดใหญ่มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ดันให้ราคาซื้อขายในตลาดมาเลเซียทะยานขึ้นไปถึง 10% ในช่วงปลายเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากน้ำมันปาล์ม ถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในสินค้าหลากหลายประเภทไล่ตั้งแต่ลิปสติก ไปจนถึงขนมปังกรอบ

จับตาราคาสินค้าเกษตรทะยาน

อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีผลผลิตน้ำมันปาล์มรวมกันแล้วมากถึง 85% ของยอดรวมการผลิตทั่วโลก ก็ประสบกับภาวะแห้งแล้งเช่นกัน โดยในการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งล่าสุดเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ราคาน้ำตาล ทะยานไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี ส่วนน้ำมันปาล์ม ทะยานไปเกือบถึง

ต้นละ 1.09 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าระดับราคาในปัจจุบันเกือบ 70%

อย่างไรก็ดี โกลเดน อะกรี ริเซอร์สเชส ผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่สุดอันดับ 2 ของสิงคโปร์ ชี้ว่า อาจต้องใช้เวลาราว 2-3 เดือน กว่าที่พืชโภคภัณฑ์ต่างๆ จะรับรู้ถึงผลกระทบจากเอลนีโญ ซึ่งแม้สภาพอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้น จะกระทบต่อการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน แต่ก็ยังไม่เห็นผลในเชิงรูปธรรม จนกว่าจะเกิดเอลนีโญไปแล้ว 6 เดือน

ชี้อินเดียจ่อเสียหายหนักสุด


นักวิเคราะห์บางราย แสดงความเห็นว่าจะแรงกดดันขาขึ้นของราคาอาหาร ที่เป็นผลมาจากเอลนีโญ อาจได้รับการชดเชยจากปริมาณสำรองของโภคภัณฑ์หลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าว น้ำมันปาล์ม และน้ำตาล และแม้สภาพอากาศที่แห้งแล้ง จะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตในเอเชีย แต่การที่ปรากฏการณ์นี้ทำให้สภาพอากาศในแถบละตินอเมริกามีความชื้นเพิ่มมากขึ้น ก็อาจช่วยเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง ข้าวโพด และน้ำตาลในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งจะชดเชยชดเชยกัน และทำให้ราคาโภคภัณฑ์ในตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก


ทั้งนี้ ปรากฏการณ์เอลนีโญเมื่อ 6 ปีที่แล้ว สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก หลายหมื่นล้านดอลลาร์ และหากเอลนีโญในปีนี้มีผลกระทบอย่างหนัก ก็อาจทำให้บางประเทศในภูมิภาคนี้ ต้องเผชิญความเสียหายที่มากขึ้นกว่าเมื่อครั้งที่แล้ว

นักวิเคราะห์ชี้ว่า อินเดีย อาจเป็น 1 ในประเทศเอเชียที่ได้รับความเสียหายหนักสุด หากปรากฏการณ์เอลนีโญมีความรุนแรงอย่างที่คาดการณ์กันไว้ ตามด้วยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ถึงจะมีความเป็นไปได้เช่นนี้ แต่ราคาข้าว ที่อินเดียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกอยู่ในขณะนี้ ก็ไม่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากนัก เพราะตลาดยังมีปริมาณข้าวสำรองอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งจากอินเดียเอง และจากไทย



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดงานแสดงสินค้า "Southern International Trade Expo"

 แหล่งที่มา : สวท.สงขลา

 วันที่ข่าว : 5 กรกฎาคม 2558

นางสาวนงศ์เยาว์ ศรีฉันทะมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการธุรกิจ และการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดงานแสดงสินค้า "Southern International Trade Expo" ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง 23-26 กรกฎาคม 2558 เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดของภาคใต้ใน อินเดีย และกระตุ้นการส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพของภาคใต้ อาทิ ยางพารา ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฮาลาล ธุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ในบ้านและ ธุรกิจท่องเที่ยว

โดยในงานจะได้พบกับธุรกิจกว่า 186 คูหา จากหลากหลายอุตสาหกรรม , ไม่ว่าจะเป็น อาหาร , ฮาลาล , สปา , วัสดุก่อสร้าง , ยางพารา , โลจิสติกส์ รวมไปถึงการท่องเที่ยวและ วัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน "Southern International Trade Expo" ที่ ห้าง เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง 23-26 กรกฎาคม 2558

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม


Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 6 กรกฎาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้

- ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 51.13 บาท
- ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5 % กิโลกรัมละ 50.36 บาท
- ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 49.10 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.56 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 51.52 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 51.05 บาท
- ยางฟอง กิโลกรัมละ 50.32 บาท
- ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 47.19 บาท

มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 365,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวัน

ยางแผ่นดิบ ปรับตัวลดลง 29 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ยางความชื้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 23 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคา 49.10 บาท ต่อ ก.ก.ปรับตัวลดลง 20 สตางค์ ต่อ ก.ก.

น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 45.75 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 35 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ราคายางตลาดล่วงหน้า -ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 56.48 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.25 บาท ต่อ ก.ก.

-ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 70.15 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 3.54 บาท ต่อ ก.ก.

-ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.12 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.90 ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ร่วมมือภาคเกษตรไทย-อิสราเอล สศก. แจง คืบหน้าแนวทางพัฒนาใช้ระบบน้ำหยด

- ThaiPR.net 2 ก.ค. 2558 กรุงเทพฯ--2 ก.ค.—สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงผลคืบหน้าการดำเนินงานความร่วมมือเกษตรไทย-อิสราเอล ชูการพัฒนาใช้ระบบน้ำหยด เตรียมผลักดันสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP ระบุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม มั่นใจ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี และขยายการค้าร่วมกันต่อไป

นายเลิศศักดิ์ ธีระกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือเกษตรไทย-อิสราเอล ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตามผลการเยือนอิสราเอลของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภิชาติ พงษ์ศรีหตุลชัย) ที่ได้เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตรนานาชาติและหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ณ ประเทศอิสราเอล

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือกันระหว่างหน่วยงานภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องความคืบหน้าโครงการความร่วมมือกับประเทศอิสราเอลในเรื่องพัฒนาการใช้น้ำ โดยเฉพาะเรื่องระบบน้ำหยด ซึ่งประเทศอิสราเอลนับได้ว่าการพัฒนาและเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาการใช้น้ำระบบน้ำหยดในพื้นที่ 3 ขนาด ได้แก่ พื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยจะนำเทคโนโลยีน้ำหยดจากประเทศอิสราเอลซึ่งมีทั้งระบบน้ำหยดบนดินและใต้ดินมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเพาะปลูกพืชของไทย เช่น มันสำปะหลัง อ้อย และ **ยางพารา**

อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ซึ่งคาดว่าความร่วมมือในลักษณะ PPP ในเรื่องระบบน้ำหยดจะเป็นการลงทุนในสินค้าและบริการเพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการบำรุงรักษาหรือการแก้ปัญหาต่างๆ โดยที่สัดส่วนการร่วมทุนสามารถทำได้หลายรูปแบบ คือ (1) รัฐลงทุนให้เกษตรกรทั้งหมด ผ่านช่องทางสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร (2) รัฐและเอกชนลงทุนร่วมกัน และ (3) รัฐ เอกชน และสหกรณ์หรือเกษตรกรร่วมลงทุน เป็นต้น ซึ่งการจัดทำโครงการความร่วมมือ PPP นั้น สศก. จะได้จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนความร่วมมือภาคเกษตรในเรื่องการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ไทยและอิสราเอล อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนกรดังกล่าว โดยอิสราเอลได้แสดงความประสงค์ที่จะนำเข้าผลไม้ 7 ชนิด ได้แก่ ทับทิม อินทผลัมสด อะโวคาโด ลูกท้อ เนคทารีน พลัม และพลับ ในขณะที่ไทยขอให้อิสราเอลเร่งตรวจสอบสินค้า ลำไย กล้วยไม้ และสับปะรด เช่นกัน ทั้งนี้ คาดว่าความร่วมมือระหว่างไทยและอิสราเอลจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี การจัดการด้านการเกษตร และจะส่งผลให้เกิดการขยายการค้าระหว่างกันต่อไป



ก.เกษตรฯ ทหารีอ่วมมืออียิปต์

- ThaiPR.net 2 ก.ค. 2558 กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อียิปต์ถกแผนแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน หวังขยายมูลค่าการค้าการลงทุนร่วมกันในอนาคต พร้อมให้ความสนใจการผลิตปะการังเทียมและการปลูกข้าวใช้น้ำน้อยจากไทย

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนาย Hazem Elsayed Badawy Eltahry เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอียิปต์ประจำประเทศไทย ว่า สาธารณรัฐอียิปต์ให้ความสำคัญในการหารือร่วมกันในครั้งนี้มี 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ 1. การกระชับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอียิปต์ให้มากขึ้น โดยเห็นพ้องกันที่จะกำหนดกรอบความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ เพื่อขยายผลสู่การค้าการลงทุนระหว่างกันในอนาคต 2. การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรระหว่างสองประเทศ โดยอียิปต์แสดงความสนใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการจัดทำปะการังเทียม ซึ่งไทยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นผลสำเร็จ รวมถึงสนใจในเรื่องเทคโนโลยีในการปลูกข้าวใช้น้ำน้อยของไทย ที่สามารถลดลงปริมาณการใช้น้ำลงประมาณ 30 % และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 3. ฝ่ายอียิปต์แจ้งว่ามีความยินดีในการจัดสรรทุนวิจัยด้านการเกษตรแก่ฝ่ายไทย ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันในรายละเอียดต่อไป

ในด้านการค้าสินค้าไทยกับสาธารณรัฐอียิปต์พบว่า ในปี 2557 มีมูลค่าการค้ารวม 35,500 ล้านบาท โดยไทยมีการส่งออกไปยังอียิปต์เป็นมูลค่า 34,700 ล้านบาท ขณะที่การนำเข้าประมาณ 740 ล้านบาท ซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป **ยางพารา** เป็นต้น

อบจ.สงขลาลุยนำร่อง‘ถนนยางพารา’ ช่วยเกษตรกร-ยึดอายุการใช้งาน

ข่าวทั่วไป RYT9 -- จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 06:00:00 น.

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)สงขลา ลงพื้นที่ชุมชนเกาะหมี่ เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราสายแรกของ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และยังเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่นำยางพาราผสมยางมะตอยลาดถนน เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาวะราคายางพาราตกต่ำและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยางพาราของไทยให้ดีขึ้น

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนยางพาราสายชุมชนเกาะหมี่ หรือถนนกาญจนา ราเมศ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่

มีความยาวประมาณ 2,500 เมตร เป็นถนนสายแรกของ จ.สงขลา และของประเทศไทยที่นำยางพาราผสมกับยางมะตอยลาดบนถนนประมาณ 45 ตัน ใช้งบประมาณ 28 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในขณะที่ราคายางพาราตกต่ำ และช่วยให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยกว่าถนนที่ใช้ยางมะตอยอย่างเดียว

โดยยางพาราที่ผสมกับยางมะตอย ช่วยยืดเวลาการใช้งานถนนได้มากกว่า ถึงแม้ราคาจะสูงจากการราดยางมะตอยจากปกติประมาณตารางเมตรละ 40 บาทก็ตาม แต่คุ้มทุน

มากกว่า ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 อบจ.สงขลา จะใช้ยางพาราผสมยางมะตอย

ราดยางถนนทุกสายและสมาชิก อบจ.ภาคใต้ได้รับหลักการนำยางพาราผสมกับยางมะตอยลาดถนนแล้วด้วย